

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỒ ĐÌNH KHẢI (*)

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tọa lạc tại 139, Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm được thành lập theo Quyết định 204/QĐ.UBT, ngày 01 tháng 03 năm 1994 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở trường Trung học sư phạm Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (cũ). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.



Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được quy định tại điều 2 và điều 3 của quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố (ban hành quyết định số: 2461/QĐ ngày 07 tháng 11 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo). Từ năm 2007 đến nay, hoạt động theo Quyết định số 01/2007, ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hiện nay, Trung tâm được Sở giáo dục

(*) Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bà Rịa – Vũng Tàu.

và đào tạo tình giao thực hiện 4 nhiệm vụ chủ yếu:

+ Liên kết với các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học các hệ: chính quy, vừa làm vừa học, từ xa (hệ chính quy của Trường Đại học Mở - Địa chất, hệ từ xa của ba trường: Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế và Đại học Hà Nội).

+ Cùng với Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nguồn giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

+ Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên.

+ Bồi dưỡng các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ công chức cho các ban ngành, đoàn thể và người lao động.

Từ khi thực hiện việc liên kết đào tạo với các trường đại học, kể từ năm 1996 đến nay, trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính toàn bộ (trước đây là Nghị định 10, nay là Nghị định 43/2006/NĐCP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập). Là đơn vị thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, tự cân đối thu chi từ nguồn học phí của học viên là chủ yếu.

Hai mươi năm qua, trung tâm đã liên kết với các trường đại học trong cả nước đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, chủ yếu là nguồn nhân lực có trình độ đại học góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm đã cùng Trường Đại học Mở - Địa chất đào tạo trên 2.000 kỹ sư chuyên ngành Dầu khí hệ chính quy, tập trung, phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trên một trăm kỹ sư các ngành Điện công nghiệp, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trên một ngàn cử nhân Kinh tế, với Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế đào tạo, chuẩn hóa và nâng chuẩn cho hàng ngàn giáo viên. Trung tâm liên kết với Đại học Hà Nội đào tạo cử nhân Anh văn cho gần 1.000 học viên. Trung tâm cũng đã cùng với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được 03 khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên với 07 lớp và trên 500 học viên. Hiện tại, Trung tâm thu hút trên 1.700 sinh viên, học viên ở các hệ chính quy, tập trung, hệ từ xa và hệ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.